



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 หน้า 4 มูลค่าข่าว 359,982.-

ใจ

จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน ชายหาดสวยงาม และมีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน น่าสนใจ และมีคุณค่าทางด้านธรรมชาติ วิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ฯลฯ เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้องค์การยูเนสโกมีมติรับรองให้สตูลเข้าเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย โดยทุกฝ่ายมีการขนานรับ พร้อมทั้งยกระดับสถานที่ท่องเที่ยว และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก

โครงการประชุมเปิดตัวแผนงานวิจัยในพื้นที่สตูล ชุดโครงการท่องเที่ยวโลจิสติกส์ และ SME ปี 2562 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้นมา ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสตูล) ถนนสายนาทฤง-บ้านในเมือง หมู่ 12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่าการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานวิจัย และเพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยการดำเนินงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลไปสู่ความยั่งยืน การดำเนินงานโครงการวิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลนี้ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ เครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นพันธมิตรทางวิชาการ และกาวิจัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสมาคมไทยท่องเที่ยว ร่วมกันรับผิดชอบ

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการวิจัยประจำปี 2562 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัย มุ่งเป้าโดยให้ดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อหนุนเสริม และสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการที่จะส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกปี 2562 โครงการวิจัยฯ ที่ดำเนินการปีนี้นั้น มีโครงการวิจัยด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล/โครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสตูล/โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโลก และโครงการวิจัยด้านการ

ที่มีมีกองทุนหมู่บ้าน 486 กองทุน กองทุนนั้น ก็ต้องเสริม SME ชุมชน สินค้าชุมชน รายได้ของชุมชน อันเกิดจากการท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา โดยเราสร้างโรงแรมไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ก็ฝากนักวิจัยว่า ลองศึกษาว่า ของเรามีสมรรถนะในการรับนักท่องเที่ยวได้เท่าไร เรื่องของอาหารการกิน การคมนาคมที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งปะปนกันไป ถ้าหากเกินกำลังต้องดูว่า อันตรายไหม เพราะเป็นเงื่อนไขของยูเนสโกที่ไม่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม จึงอยากจะทราบเรียนกับประชาชนสตูลว่า

เปิดแผนงานวิจัยอุทยานธรณีโลกยุค AEC



พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ทั้งนี้การดำเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้น จะมีความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้ ถ้าหากขาดการส่งเสริม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้เราให้คุณค่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นคุณค่าของมรดกโลก ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ของผู้ที่สนใจ ทุกกลุ่มวัย และทุกประเทศ เพราะในเอเชียอาคเนย์นั้น เรามองดูแล้วว่า ที่นี้เป็นแหล่งที่สำคัญที่สุด เป็นศูนย์กลางของประเทศได้ ลงไปนิดเดียวคือ ประเทศมาเลเซีย ถัดไปเป็นประเทศอินโดนีเซีย เพราะฉะนั้น บริเวณนี้เป็นเกาะกลาง ถ้าเรารังค้ำไว้ได้จะเห็นว่า การท่องเที่ยวจะมีความสำคัญมาก และเป็นคุณค่าที่เพิ่มมูลค่าให้การท่องเที่ยวเข้าไปสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนสูง

ขณะนี้ไม่ใช่ประเทศไทยที่จะให้ความสำคัญเฉพาะสตูล แต่ ยูเนสโก เป็นผู้ให้ความสำคัญจังหวัดสตูล เราเป็นคนสตูล คนในพื้นที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษา สนับสนุนให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ผศ.ดร.นิวัต กล่าวต่อไปอีกว่า ชาวสตูลควรส่งต่อให้ลูกหลานแบบไม่มีความบอบช้ำ นอกจากความสง่างามแล้ว และความคงทนยั่งยืนต่อไป ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาเซียน เพราะฉะนั้น ความรุ่งเรืองของไทย ก็คือความรุ่งเรืองของชาวอาเซียน ในภาพรวมทั้งหมด จึงเชิญชวนว่า มาชมมรดกของเรา เพื่อที่จะสะท้อนให้กับชาวโลกรู้ว่า อาเซียนเรามีของที่มีคุณค่าและเป็นมรดกของโลกเกิดขึ้นจากธรรมชาติ ไม่ใช่เกิดขึ้นจากด้วยภูมิปัญญาสร้างขึ้นมา ซึ่งมนุษย์สร้างไม่ได้ แต่การรักษาคูและดูแล มนุษย์สร้างได้

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ฝ่ายงานวิจัยมุ่ง